



อึ้ง!แพทย์มม.คว่ำเกียรตินิยมยกฐานะ

- ‘หมออุดม’ถกคณะบดี‘ศิริราชฯ-รามาริบัติ’
- จีบททวน‘มาตรฐาน-วิธีประเมิน-ตัดเกรด’

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม. เพื่อขอให้ทบทวนการประเมินในรายวิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลังจากพบว่าในปีการศึกษา 2557 มีผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ถึง 50% หรือครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งคณะที่เหลือ 2 ใน 3 เป็นเกียรตินิยมอันดับสอง

และมีจำนวนน้อยมากที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็ไม่ได้มีจำนวนเกียรตินิยมอันดับ 1 มากเท่านี้ โดยปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ของ มม. ทั้งสองแห่ง กำหนดเกณฑ์กลางไว้ว่าผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จะต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

อธิการบดี มม.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การที่มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในคณะแพทย์จำนวนมากนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กที่สามารถสอบเข้ามาเรียนคณะแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเก่งเด็กหัวกะทิ และตั้งใจเรียนมากอยู่แล้ว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเรียนดีจนได้เกียรตินิยม ไม่อยากให้ไป

ตีความหรือเหมารวมว่ามหาวิทยาลัยปล่อยเกรดเพื่อ ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่แพทยสภากำหนด

“ผมได้ขอให้คณบดีคณะแพทย์ทั้งสองแห่งลงไปดูรายละเอียดรายวิชาที่สอนว่าการประเมินได้มาตรฐานเท่าเทียมกันหรือไม่ และหากมีวิชาใดง่ายเกินไปก็ขอให้ปรับมาตรฐานให้เท่ากับวิชาอื่นๆ รวมถึงทบทวนกระบวนการตัดเกรดใหม่ เน้นดูทักษะวิชาชีพ การดูแลรักษาผู้ป่วยตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่างเข้มข้น โดยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ กำลังจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่ง

จะมีการกำหนดรายละเอียดและเน้นวัดผลที่ตัวคนไข้เป็นหลัก เชื่อว่าจะมีผู้สอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 น้อยลง ไม่ใช่ได้เกียรตินิยมกันเพื่อเช่นที่ผ่านมา” นพ.อุดมกล่าว และว่า ที่ผ่านมากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้สอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ค่อนข้างมากอยู่แล้ว ประมาณ 30% ของจำนวนนักศึกษาในรุ่น และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ สำหรับปีการศึกษา 2557 มีผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 290 คน ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 130 คน ส่วนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ประมาณ 90 คน คิดเป็น 50% ของนักศึกษาทั้งหมด